

Công cụ số được đề xuất

Công cụ	Liên kết	Mô tả
ADP Workforce	https://www.adp.com/	Phần mềm hoặc nền tảng quản lý để xử lý bảng lương, chấm công, quản lý nhân tài, quản lý phúc lợi và các quy trình nhân sự khác.
Airtable	https://airtable.com/	Nền tảng cho phép bạn dễ dàng tạo cơ sở dữ liệu chứa thông tin quan trọng cho công việc của mình, sau đó sử dụng dữ liệu đó để hỗ trợ trực quan hóa, quy trình và tích hợp tạo nên một ứng dụng tùy chỉnh thực sự độc đáo cho nhu cầu của doanh nghiệp bạn.
Amazon	https://www.amazon.com/ https://business.amazon.in/	Nền tảng cung cấp quyền truy cập vào mạng lưới nhà cung cấp rộng lớn của gã khổng lồ bán lẻ để đặt hàng dễ dàng và giảm giá với số lượng lớn.
ClickUp	https://clickup.com/	Công cụ quản lý dự án và cộng tác dựa trên đám mây.
Confluence	https://www.atlassian.com/software/confluence	Không gian làm việc nhóm mang đến cho đội nhóm của bạn một không gian để tạo, nắm bắt và cộng tác trên bất kỳ dự án hoặc ý tưởng nào.
Facebook Ads	https://www.facebook.com/business/tools/ads-manager	Nền tảng quảng cáo của mạng xã hội Facebook nhằm mục đích quảng bá sản phẩm và dịch vụ thông qua các ấn phẩm hoặc quảng cáo văn bản, hình ảnh hoặc video.
Freshbooks	https://www.freshbooks.com/	Dịch vụ kế toán và hóa đơn trực tuyến.
Gather Town App	https://www.gather.town/	Phần mềm hội nghị qua web (web-conferencing) có thêm thành phần xem “phòng” ảo mà bạn và những người khác đang có mặt, đồng thời có khả năng di chuyển và tương tác với những người tham gia khác dựa trên vị trí của bạn trong phòng.
Google Ads (trước đây gọi là Google Adwords)	https://support.google.com/google-ads	Nền tảng quảng cáo trực tuyến để hiển thị quảng cáo ngắn, dịch vụ, danh sách sản phẩm hoặc video cho người dùng web.
Google Meets	https://support.google.com/meet/	Dịch vụ dành cho các cuộc gọi và cuộc họp video an toàn, chất lượng cao, có sẵn cho mọi người, trên mọi thiết bị.
Google Primer App	https://www.yourprimer.com/	Ứng dụng dành cho thiết bị di động cung cấp các bài học được cá nhân hóa, nhanh chóng, dễ hiểu cho bạn và nhóm của bạn, đây có thể là một phần của sáng kiến nâng cao kỹ năng.
Google Workspace	https://workspace.google.com/	Bộ sưu tập các công cụ, phần mềm và sản phẩm điện toán đám mây, năng suất và cộng tác.
Microsoft 365	https://www.office.com/	Bộ sưu tập các công cụ, phần mềm và sản phẩm điện toán đám mây, năng suất và cộng tác.
Monday.com	https://monday.com/	Nền tảng dựa trên đám mây cho phép bạn tạo các ứng dụng và phần mềm quản lý dự án của riêng mình.
Notion	https://www.notion.so/	Ứng dụng web ghi chú và năng suất miễn phí với các công cụ tổ chức bao gồm quản lý tác vụ, theo dõi dự án, danh sách việc cần làm, đánh dấu trang.
Quickbooks	https://quickbooks.intuit.com/	Phần mềm kế toán trực tuyến giúp bạn quản lý dòng tiền, theo dõi chi phí, gửi hóa đơn và hơn thế nữa ở cùng một nơi.
Slack	https://slack.com/	Ứng dụng nhắn tin dành cho doanh nghiệp kết nối mọi người với thông tin họ cần.
Xero	https://www.xero.com/	Phần mềm kế toán trực tuyến dành cho doanh nghiệp, kết nối bạn với ngân hàng, kế toán, sổ sách và các ứng dụng kinh doanh khác.
Yezza	https://yezza.com/en	Công cụ kinh doanh để chốt đơn hàng nhanh chóng khi kinh doanh qua WhatsApp hoặc trang web thương mại điện tử.
Zoom	https://zoom.us/	Dịch vụ dành cho các cuộc gọi và cuộc họp video an toàn, chất lượng cao có sẵn cho mọi người, trên mọi thiết bị. Điều này có thể giúp bạn giao tiếp với đội nhóm và khách hàng của mình.

Tài nguyên bổ sung để tham khảo

Tài liệu	Liên kết	Mô tả
Mức độ sẵn sàng số hoá	https://blog.mettl.com/digital-readiness/	Bạn sẽ tìm hiểu sâu về cách Mettl đánh giá mức độ sẵn sàng số hoá.
Hướng dẫn quản lý rủi ro APEC cho MSME	https://www.apec.org/publications/2022/01/apec-risk-management-guide-for-msmes	Bạn sẽ học cách quản lý rủi ro dựa trên Hướng dẫn của APEC.
Người bản địa số đang ảnh hưởng đến thiết kế tổ chức truyền thống như thế nào	https://www.ey.com/en_my/workforce/how-digital-natives-are-influencing-traditional-organizational-design	Bạn sẽ tìm hiểu cách mở rộng quy mô văn hóa bản địa số dựa trên insight của EY.
10 loại rủi ro số phổ biến	https://reciprocity.com/blog/common-types-of-digital-risks/	Bạn sẽ tìm hiểu các ví dụ về rủi ro số.

Tìm hiểu thêm tại Học viện ASEAN SME

Các khóa học sau đây có thể giúp bạn nâng cao các kỹ năng và kiến thức của mình trong nỗ lực chuyển hoá tư duy và đội nhóm của bạn trong khi điều hướng hành trình số hóa.

Khoá học	Liên kết	Trọng tâm của khoá học
Tư duy thiết kế và quản lý thách thức	https://asean-sme-academy.org/en/courses/design-thinking-and-challenge-management	Bạn sẽ tìm hiểu về các công cụ và phương pháp để chuyển đổi và đổi mới doanh nghiệp của mình, đồng thời phát triển các kỹ năng cá nhân để đối mặt với những thách thức phát sinh khi chuyển đổi số thông qua sự kết hợp giữa tư duy thiết kế và phương pháp quản lý thách thức.
Lãnh đạo hiệu quả	https://asean-sme-academy.org/en/catalog/product/view/id/83/s/effective-leadership/category/2/	Bạn sẽ học cách đánh giá phương pháp lãnh đạo nào phù hợp với các tình huống khác nhau và cách sử dụng phần mềm máy tính để bàn hoặc thiết bị di động để cộng tác và giao tiếp hiệu quả hơn.
Giảm thiểu rủi ro gian lận	https://asean-sme-academy.org/en/catalog/product/view/id/161/s/minimizing-the-risk-of-fraud/category/2/	Bạn sẽ học cách ngăn chặn và giảm thiểu gian lận.
Kỹ năng kinh doanh thực tế - Xây dựng và phát triển	https://asean-sme-academy.org/en/courses/practical-business-skills-building-and-growing	Bạn sẽ học các chiến thuật và công cụ để phát triển doanh nghiệp của mình, đồng thời hiểu sâu hơn về rủi ro và tính bền vững.
Đào tạo chủ doanh nghiệp nhỏ	https://asean-sme-academy.org/en/catalog/product/view/id/156/s/small-business-owners-training/category/2/	Bạn sẽ học cách thức hoạt động của một doanh nghiệp, cách đánh giá các chiến lược kinh doanh khác nhau và cách cộng tác với những người khác để thúc đẩy sự thành công trong kinh doanh của bạn.
Tính bền vững thông qua chuyển đổi số	https://asean-sme-academy.org/en/courses/sustainability-through-digital-transformation	Bạn sẽ tìm hiểu về các khung bền vững gần đây, bao gồm các mục tiêu phát triển bền vững (Sustainable Development Goals - SDG) và hiểu cách số hóa có thể cho phép các công ty trở nên thành công hơn khi đóng góp cho SDG.